



จดหมายข่าว ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับที่ 6/2554

สวัสดิ์ค่ะ สมาชิกชมรมคู่สมรสที่รักเคารพทุกท่าน

สวัสดิ์ปีใหม่ 2555

จดหมายข่าวฉบับนี้ ส่งถึงมือสมาชิก ในวาระส่งท้ายปีเก่า และขอสวัสดิ์ปีใหม่ พร้อมกับการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีใหม่ ขออ้อมคุณพระศรีรัตนตรัยจงนำพาความสุข ความก้าวหน้า รวมทั้งให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังใจกล้าแกร่ง พร้อมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ สมหวังในปีใหม่นี้ค่ะ

มองย้อนหลังทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ที่กำลังกลายเป็นอดีต มหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ ที่อุบัติขึ้นอย่างกว้างขวางและไม่คาดคิด กินระยะเวลาหลายเดือน สร้างความสูญเสียแก่ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน ผลกระทบครั้งนี้ ส่งผลให้สมาชิกชมรมฯ เรา ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ประสบภัยหลายท่านทีเดียว พี่น้องชมรมฯทุกท่าน ส่งกำลังใจถามข่าวคราวและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ขอขอบพระคุณพี่น้องชมรมฯทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้มีมติไว้หลังจากประชุมใหญ่ชมรมฯ คราวที่แล้วนั้น สมาชิกทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการไม่ว่า กิจกรรมไปเยี่ยมชมการสาธิตการจัดดอกไม้ ปลูกผักที่นอน จัดโต๊ะอาหารที่โรงแรมแชงกรีล่า เมื่อ ๘ ก.ค. ๕๔ ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมทัศนสถาน จังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๔ และในเดือนกันยายน พี่น้องชมรมฯ ก็ถึงเวลาคัดเลือกของที่ใช้แล้วแต่สภาพยังดี นำมาจำหน่ายในงาน garage-sale ประจำปีของชมรมฯ เราอย่างคึกคัก นำเงินเข้าชมรมจำนวน ๔๕,๖๐๐ บาท นอกจากนั้นเรายังมีโปรแกรมเฉพาะกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ การสอนเดอคูพาท (ศิลปะการตัดต่อ) โดยความสามารถของสมาชิกเราบางท่านที่สนใจฝึกฝนจนชำนาญ ทนความเรียกร้องของข้าราชการกระทรวงฯ ไม่ไหว ได้เปิดการเรียนการสอนสอนตอบกันอย่างกว้างขวาง ได้รับความสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวน ๕๔ ราย สร้างความสุข สนุกสนานเป็นกันเองทั้งผู้สอนและผู้เรียน ทำให้ข้าราชการได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับชมรมฯ มากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เรายังรับเกียรติจากสปร. เชิญไปสอนนอกสถานที่ในวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ เพิ่มลูกศิษย์ได้อีก ๒๐ คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนใจ ชักถามอยากเรียนรู้อีก และให้ความร่วมมืออย่างดี เป็นความภาคภูมิใจของเหล่าบรรดาผู้สอนยิ่งนัก

เริ่มเข้าเดือนตุลาคม สมาชิกทุกท่านทราบโดยอัตโนมัติว่า ฤดูกาลแห่ง pre-sale กำลังได้เริ่มขึ้นแล้ว ทุกคนมุ่งตรงสู่ห้องชมรมฯ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตามเงื่อนไขเวลาและความสะดวกของแต่ละคน ปีนี้เราได้น้องผู้ช่วยคนใหม่คือ น้องปลา ได้เป็นกำลังสำคัญในการรับสินค้า ตรวจสอบ พร้อมทั้งทำหน้าที่ประจำหน้าคอมพิวเตอร์ในการใส่ข้อมูลรายละเอียดสินค้าทำให้พี่ๆ เเบาแรงไปได้มากทีเดียว ต้องขอขอบคุณน้องปลาอย่างมากค่ะ หลังจากนั้นเราทุกคนก็เข้าสู่ภาวะน้ำท่วม

นานนับเดือน จึงไม่สามารถจัด pre-sale ได้ตามกำหนดเดิม คือ เดือน พ.ย. โดยในระหว่างนั้น กระทรวงฯ ได้เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ถนนศรีอยุธยา ชมรมฯ จึงได้เปิดจำหน่ายสินค้าจำพวกอาหารแห้ง แก่ผู้ที่มาทำหนังสือเดินทางไปพลาทง่อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยสมาชิกท่านที่สามารถมาช่วยได้ก็ได้สลับกันมาช่วยจำหน่าย และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ประธานชมรมฯ จึงได้เริ่มงาน Pre-sale ประจำปีนี้ ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยรูปแบบที่กระทัดรัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปีนี้เราไม่มีซุ้มอาหารสด มีเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงานกับเราไม่ยั้งหย่อนไปกว่าทุกปี ยอดรายรับจาก Presale ประจำปีนี้ รวมกับการจำหน่ายอาหารแห้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เป็นเงิน 3.28 ล้านบาท จำนวนนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะคะ ซึ่งรายได้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วค่ะ

พี่น้องที่เคารพคะ ในวันที่ ๒๙ ธ.ค. ที่ผ่านมา ท่านปลัดฯ พร้อมทั้งคุณเอื้อย ได้กรุณาเลี้ยงขอบคุณ อ้อลา ต้อนรับประธานฯ คนใหม่ คุณแหวน และสวัสดิ์ปีใหม่แก่สมาชิกชมรมฯ เราทุกคนรู้สึกร่วมกันว่า วาระ ๒ ปีที่ได้ร่วมงานกับคุณเอื้อยมานั้น เราสามารถสัมผัสได้ถึงความรัก นอบน้อม เป็นกันเอง ความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะนำพาชมรมฯ ของเราก้าวไปอย่างมั่นคง ถึงแม้จะมีข้อจำกัดด้านเวลา แต่คุณเอื้อยก็เต็มใจที่ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ พี่ๆน้องๆ ทุกคนดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมงานกับคุณเอื้อยค่ะ

ปีนี้ สมาชิกชมรมฯ เราที่ได้วาระออกประจำการ ที่แน่นอนแล้วคือ คุณตุ๋ ไปประจำที่วอร์ซอ โปแลนด์ คุณตุ๊กไปเทลอาวีฟ อิสราเอล คุณอ๊อดไปทริโปลี ลิเบีย คุณหมอมห่องไปติมอร์ พี่ตุ๋ ไปคูเวต ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

แจ้งข่าว..... ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ คุณแหวน ประธานชมรมฯ คู่สมรสคนใหม่ของเราขอเชิญ ร่วมประชุมชมรมฯ ครั้งแรก ในเวลา 10.00 น. ที่ห้องสันตนาการคะ

มากันนะคะ มาร่วมแรงร่วมใจสำหรับชมรมฯ ที่รักของเราค่ะ

สวัสดิ์และพบกัันใหม่ค่ะ